

สกายสแกนเนอร์ เผยสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม สำหรับช่วงหยุดยาว

✖

หากคุณกำลังวางแผนการในการท่องเที่ยวสำหรับช่วงวันหยุดยาวในเดือนเมษายนและพฤษภาคมที่กำลังมาถึง สกายสแกนเนอร์ ผู้บริหารเว็บไซต์และแอปค้นหาตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่พักและรถเช่า มีคำแนะนำถึงสถานที่ยอดนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับช่วงหยุดยาวนี้

✖

นางสาวเกรช ภพปภา อารีรัตน์ ผู้จัดการพัฒนาตลาดประเทศไทยของสกายสแกนเนอร์ กล่าวว่า ยังมีตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และรถเช่าราคาพิเศษสำหรับผู้ที่กำลังหาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบราคาเพื่อทำให้การเดินทางคุ้มค่าที่สุด

“การที่เราเป็นแหล่งที่รวบรวมข้อมูลให้กับนักเดินทางมากกว่า 10 ปี ทำให้เราเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของนักท่องเที่ยว ข้อมูลการท่องเที่ยวที่นักเดินทางมักจะค้นหาแสดงให้เห็นว่าสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในต่างประเทศ 5 อันดับแรกในราคาพิเศษสำหรับผู้กำลังตัดสินใจในนาทีสุดท้ายได้แก่ กัวลาลัมเปอร์ ฮานอย โฮจิมินห์ ย่างกุ้งและเสียมเรียบ”

“หรือถ้าคุณตัดสินใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพื่อชื่นชมกับวัฒนธรรมและความสวยงามทางธรรมชาติของประเทศไทย จุดหมายปลายทางที่คุณไม่ควรพลาดได้แก่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ เกาะสมุยและกระบี่ ทั้งนี้ฐานข้อมูลของเราพบว่าจุดหมายปลายทางเหล่านี้ได้รับความนิยมต่อเนื่องทุกปี โดยมีผู้สนใจค้นหาตั๋วเครื่องบินไปกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น 52 เปอร์เซ็นต์ ภูเก็ตเพิ่มขึ้น 77 เปอร์เซ็นต์ เชียงใหม่เพิ่มขึ้น 118 เปอร์เซ็นต์ เกาะสมุยเพิ่มขึ้น 120 เปอร์เซ็นต์ และกระบี่เพิ่มขึ้น 128 เปอร์เซ็นต์จากปีพ.ศ.2556”

โดยรวมการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 99 เปอร์เซ็นต์ก่อนช่วงสงกรานต์ของปีที่แล้ว แสดงให้เห็นว่าจำนวนของนักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงวันหยุดเพิ่มขึ้น

“ข้อมูลเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่ายังคงมีความต้องการในการท่องเที่ยวในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มักจะมองหาสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศหรือไม่ไกลจากประเทศไทยนัก” นางสาวภพปภากล่าว

“สำหรับผู้ต้องการข้อเสนอพิเศษสุด เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ของสกายสแกนเนอร์ หรือดาวน์โหลดแอป เพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการ เราแนะนำค้นหาตั๋วและเข้าไปในหน้าแผนผังราคาเริ่มต้นของตั๋วเครื่องบินรายวันในเดือนที่ต้องการเดินทาง หลังจากนั้นหน้าจอจะแสดงถึงระยะเวลาที่ดีที่สุดในการเดินทาง หรือเลือกวันที่มักจะไม่ค่อยมีผู้นิยมเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีวันหยุดเหลือ”

ถ้าหากคุณเลือกวันเดินทางแล้ว แต่ยังไม่ได้เลือกจุดหมายปลายทาง สกายสแกนเนอร์ จะช่วยค้นหาทางเลือกของตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุด รวมถึงจุดหมายปลายทางอื่นๆ ทั่วโลกด้วย ด้วยคำว่า “ทุกที่”

“สำหรับผู้ที่มีงบประมาณจำกัดแต่ยังมีความต้องการท่องเที่ยวในหลากหลายที่ เราขอแนะนำให้ค้นหาปลายทางด้วยคำว่า “ทุกที่” ซึ่งจะแสดงรายการตั๋วเครื่องบินไปแต่ละประเทศเรียงลำดับจากราคาถูกที่สุดไปหาแพงที่สุดสำหรับวันที่ระบุไว้” นางสาวภพปภาสรุป

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.skyscanner.co.th (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับไอโฟนและแอนดรอยด์ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับวันหยุดยาวที่กำลังมาถึง